

ในช่วงอายุ 25-60 ปี ซึ่งระยะเวลา 35-40 ปี นี่จะเป็นช่วงเวลา ที่ชีวิตการสร้างสรรค์ สังคมว่ามากหรือน้อย ใดๆ เพราะต้องไป อยู่ในหน่วยงานหรือ องค์กรที่แตกต่างกัน เหมือนเป็นการหล่อ หลอมบุคลิกกรใหม่ ดังนั้นเราจึงต้องให้ ความสำคัญในการ พัฒนาบุคลิกกรให้รัก ความยุติธรรม และ ที่สำคัญต้องรักษา บุคลิกกรให้เขาอยู่ใน หน่วยงานนั้นอย่าง ยั่งยืน มิเช่นนั้นก็จะ

อ่อนโยน 6. ความทรงเดช 7. ความไม่โกรธ 8. ความไม่เบียดเบียน 9. ความอดทน และ 10. ความไม่คลาดเคลื่อนในธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คนยุติธรรมควรมี

ท้ายสุดนี้ ดนขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในพิธีเปิดงาน ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธ.ค. 2512 ซึ่ง แม้จะผ่านมารวม 40 ปีแล้วก็ตามยังสามารถนำมายึดถือปฏิบัติ ได้อย่างดียิ่ง

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบ ร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความ เดือดร้อนวุ่นวายได้” พล.ต.ท.วันชัย กล่าวในตอนท้าย

ด้าน รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ อาจารย์คณะสังคม ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กระบวนการ ยุติธรรมต้องการคนดีคนเก่ง แต่หลักสูตรการเรียนการสอนเน้น เนื้อหาและเทคนิคการใช้กฎหมาย ไม่เน้นการให้ควมให้โทษของ

กฎหมายที่มีต่อสังคม ทำให้การเรียนขาด การต่อยอดจึงไม่มีความเป็นมืออาชีพ ดังนั้น ควรมีการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะ บุคลิกกรที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นายประสิทธิ์ โง้วไฉลกุล อดีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย กล่าวเสริมว่า การพูดเรื่อง จริยธรรมและศีลธรรมของนักกฎหมายเป็น นามธรรม ซึ่งไม่แน่ใจว่าคนที่ออกมาพูด จะทำได้อย่างที่พูดหรือไม่ ที่ผ่านมา หลาย ฝ่ายระบุว่าโครงสร้างหลักสูตรการสอนวิชา กฎหมายของไทยไม่ดีเท่าที่ควร แต่ในหลัก ความจริงการเรียนกฎหมายและการนำ กฎหมายมาใช้เป็นเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง ถ้า นำมาใช้ชนออกกรอบก็ผิดชัดเจนในตัวเอง เชื่อว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มีใครสอน



เกิดปัญหาสมองไหลอีก

“อยากให้มองนักกฎหมายที่รักความยุติธรรม มีคุณธรรม เช่น ท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ องคมนตรี ที่ประสบความสำเร็จ ในชีวิตการทำงาน ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามของนักกฎหมาย เคย ดำรงตำแหน่งอำนวจอริปไตย ทั้ง 3 คือฝ่ายบริหาร ตุลาการ และนิติ บัญญัติ” พล.ต.ท.วันชัย แสดงทรรศนะ

พล.ต.ท.วันชัย กล่าวด้วยว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา คนที่ จะเข้าไปศึกษากฎหมายกับมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องแจ้งประวัติของผู้เข้า รับการศึกษาย่างครบถ้วนชัดเจน ไม่เช่นนั้นหากตรวจพบว่าขาดตกบก พร่องแม้เพียงเล็กน้อย จะถูกตัดสิทธิทางการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การ ทำงาน หรืออาจจะถูกดำเนินคดีอีกด้วย นอกจากนี้ก่อนการศึกษา กฎหมายยังต้องปฏิบัติตามก่อนคือ จะใช้วิชาชีพกฎหมายอย่างเป็นธรรม และถูกต้อง ส่วนในประเทศไทยเท่าที่ทราบยังไม่เคยมี แต่दनอยากให้ คนยุติธรรม หรือ นักกฎหมาย ได้ยึดถือ ทศพิชราชธรรม คือ 1. การ ให้ 2. การบริจาค 3. ความประพฤติดีงาม 4. ความซื่อตรง 5. ความ

ให้นักเรียนทำผิดกฎหมาย

สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การสร้างและ พัฒนา “คน” ยุติธรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเวทีความคิดเพื่อ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ครั้งที่ 3 นั้นจัดโดยคณะ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และ โครงการพัฒนา ระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง เคยจัดสัมมนามาแล้ว 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. และ 25 ก.ค. 51 ซึ่งที่ผ่านมา ได้พบปัญหาในกระบวนการยุติธรรมมากมาย จนมี การหยิบยกปัญหาเรื่อง “คน” ในกระบวนการยุติธรรมมาเป็นหัวข้อ ในการสัมมนาครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูปและปรับกระบวนการ ทศน์ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้มีจิตสำนึก ครอบคลุม ถึงระบบการศึกษาของนิติศาสตร์ ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการคัด เลือกบุคคลที่รักความยุติธรรม รับผิดชอบสังคม รวมทั้ง จัดตั้ง สถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมที่มี ลักษณะเป็นองค์กรอิสระ หน่วยงานกลางในอนาคต.